



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

**กยท. เปิดรับสมัครผู้ว่าการฯ คนใหม่ 12-17 พ.ย.นี้ (11/11/2558)**

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ตามที่พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตราที่ 75 กำหนดให้มีการ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 17 (1) และ(3) ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ โดยขณะนี้กำลังจะครบ กำหนดตามกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อเข้ามาบริหารกิจการของการยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของการยางแห่ง ประเทศไทย

โดยคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าสมัครคัดเลือกนั้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน กระบวนการผลิต-แปรรูปยางพาราทั้งระบบ มีความสามารถในการติดต่อเจรจาธุรกิจทั้ง ในและต่างประเทศ ตลอดจนมีประสบการณ์และสามารถบริหารจัดการองค์กร นอกจากนี้จะต้องมีความรู้ด้านการเกษตร ด้านการตลาด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

สำหรับบุคคลผู้สนใจสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 12-17 พ.ย.58 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558)

12 พฤศจิกายน 2558 หน้า 14



**สัมมนา...เซาวิ์ ทรงอาวุธ** รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสัมมนาเรื่องนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2559 โดยใช้เวทีนี้สร้างการรับรู้ถึง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 กับภารกิจเร่งด่วน กยท. "ขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกร"



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

12 พฤศจิกายน 2558 หน้า 12

■ สกย.วังศิรีฯโชว์ฝีมือบริหารธุรกิจยางสร้างกำไร3.79ล้าน

# แนะนำขึ้นทะเบียนเกษตรกร

พ่อเมืองตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์กองทุนสวนยางวังศิรีจำกัด หลัง โชว์ศักยภาพบริหารจัดการธุรกิจยางพารา ทำกำไรสวนกระแสรายการพาราดีงเทว พร้อมแนะนำให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนรับ ความช่วยเหลือกับการยางแห่งประเทศไทย

ตรัง: นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังศิรี จำกัด หลังจากที่มีการจัดการบริหารประสบผลสำเร็จ ทั้งๆ ที่กองทุนสวนยางหลายแห่งต่าง ประสบปัญหาขาดทุน อันเนื่องมาจาก ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยมีนายชาติ วรรณบวร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ นางอารีรัตน์ ขอบขำ ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังศิรี จำกัด จังหวัดตรัง

นายเดชรัฐ กล่าวว่า การบริหารจัดการ ที่ประสบความสำเร็จ มีผลสืบเนื่อง มาจากการบริการแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงการเพิ่มศักยภาพ การแปรรูปยางพาราและลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการผลักดันสหกรณ์เข้าสู่มาตรฐานดีเด่นโครงการส่งเสริมสวัสดิการผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร โครงการปรับปรุงสู่มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม โครงการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์อย่างเป็นระบบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โรงงาน และโครงการจัดสวัสดิการอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิก ทำให้เกิดความ

เข้มแข็ง มีการเชื่อมั่นศรัทธา การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นำไปสู่ความสำเร็จของสหกรณ์

“ขณะนี้ทางรัฐบาล โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ความช่วยเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของยางพารา โดยเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น”

ด้านนางสมจิตร์ ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางวังศิรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 มีโรงอบ/รมยาง จำนวน 2 โรง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 533 คน ทุนเรือนหุ้น 6,543,940.00 บาท ทุนดำเนินงาน 19,068,454.52 บาท ที่ผ่านมามีการดำเนินงาน 5 ธุรกิจ มีปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 84,408,348.50 บาท แยกเป็นธุรกิจแปรรูปยาง ปួយรวม 66,141,943.49 บาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้ำยางสด เศษยางรวม 6,434,832.00 บาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายขายปุ๋ยและสินค้าทั่วไป 5,704,456.00 บาท ธุรกิจรับฝากเงิน 6,181,569.01 บาท และธุรกิจสินเชื่อ 945,548.00 บาท รายได้ 78,742,883.98 บาท ค่าใช้จ่าย 74,948,771.61 บาท กำไรสุทธิ 3,794,112.37 บาท จากกำไรของสหกรณ์ ได้มีการจัดสรรคืนแก่สมาชิกเป็นเงิน 1.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.38 และเก็บไว้เป็นทุนในการดำเนินงานและสวัสดิการสมาชิก 1.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.87 และอื่นๆ 0.37 คิดเป็นร้อยละ 9.75

12 พฤศจิกายน 2558 หน้า 6



### สอ.สกย.มันใจให้สหประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อสมาชิก

บริษัท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตำรวจเอกนิพนธ์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ และนายสพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ นายอนันต์ เพชรบูรณ์ รองประธาน คนที่ 1 และ นายนิพนธ์ พงศ์กัณธารักษ์ รองประธาน คนที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จำกัด (สอ.สกย.) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ ตกลงกันที่จะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการให้บริการประกันชีวิตกับสมาชิกของสหกรณ์ หรือ บุคคลในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เมื่อวันก่อน



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

**ตรังเล็งดึงสถานศึกษาเข้าช่วยแก้ปัญหายางตกอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  
(12/11/2558)**

**ตรัง - ผู้ว่าฯ ตรัง มอบหมายให้สถานศึกษาในพื้นที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ**  
โดยเฉพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กับวิทยาลัยเทคนิคตรัง

วันนี้ (11 พ.ย.) นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาที่มีอยู่ใน พื้นที่ โดยเฉพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตรัง ที่จะเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการผลิตยางให้มีคุณภาพ และสามารถใช้ปุ๋ยที่ผลิตได้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ทำให้ยางพารามีคุณภาพที่ดีขึ้น

ขณะที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง ก็จะเข้ามาดูแลกระบวนการปลายน้ำ ด้วยการนำยางพารามาแปรรูป และใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา ส่วนสถานศึกษาอื่นๆ ที่สอนเกี่ยวกับการตลาดจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องการซื้อขายยางพารา ซึ่งการแก้ปัญหายางพาราตามแนวทางนี้จะต้องทำเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยจะมีคณะกรรมการประชุมติดตามความคืบหน้ากันทุกเดือน

อย่างไรก็ตาม จ.ตรัง พยายามทำความเข้าใจต่อชาวสวนยางพาราให้เข้าร่วมแก้ไขปัญหายางด้วยกัน โดยเน้นย้ำให้เกษตรกร รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วนดำรงตนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558)



12 พฤศจิกายน 2558 หน้า 13



## ผลจากความฉาบฉวย

หลายวันก่อนเห็นข่าวอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร “โอพาร พิทักษ์” ชี้แจงผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปีการผลิต 2558/2559 ซึ่งจนถึง ณ วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้วจำนวนประมาณ 6.5 ล้านครัวเรือน

อ่านดูแล้วก็น่าใจหายครับ เพราะทั้งตัวเลขรายได้ หนี้สิน การถือครองที่ดิน มันฟ้องอยู่เต็มตาถึงการทำงาน ของระดับนโยบายตั้งแต่รัฐบาล และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ล้มเหลวอย่างไม่เป็นทางการแก้ปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งภาคที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ข้อมูลที่คุณโอพารบอกมา คือ ตัวเลขรายได้ ซึ่งเป็นรายได้ดิบๆ ยังไม่นับรวมเงินช่วยเหลือชดเชยจากรัฐ พบว่าเกษตรกรกว่า 5.3 ล้านครัวเรือน มีรายได้จากภาคเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 แสนบาทเศษๆ ขณะที่เกษตรกร 4.2 ล้านครัวเรือน มีรายได้จากนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.9 หมื่นบาท ซึ่งเมื่อคิดเบ็ดเสร็จเป็นรายได้รวมต่อปี ปรากฏว่า มีเกษตรกรถึงกว่า 5.5 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 85% ที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 1.8 แสนบาท หรือน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ คือ วันละ 300 บาทนั่นเอง

ส่วนตัวเลขหนี้สิน ปรากฏว่า มีเกษตรกร 3.7 ล้านครัวเรือน มีหนี้สินในภาคการเกษตรเฉลี่ยบ้านละ 1.3 แสน

บาท ขณะที่ 2.9 ล้านครัวเรือนยังมีหนี้สินนอกภาคการเกษตรอีกบ้านละ 1.3 แสนบาท

สำหรับการถือครองที่ดิน เฉพาะในส่วนของชาวนา 3.7 ล้านครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก 61.4 ล้านไร่ มีชาวนา 2.4 ล้านครัวเรือน มีที่ดินเป็นโฉนด/น.ส.4 รวมเบ็ดเสร็จประมาณ 39 ล้านไร่ อีก 5.7 แสนราย มีที่ทำกินบนพื้นที่ ส.ป.ก. รวมเนื้อที่ 7.6 ล้านไร่ ขณะที่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ ชาวนา 4.5 แสนราย ที่ต้องเช่าที่ดินในการปลูกข้าว คิดรวมเป็นเนื้อที่เบ็ดเสร็จประมาณ 8.4 ล้านไร่

แม้จะมีเหตุและปัจจัยหลายอย่างที่ ทำให้สถานการณ์ของเกษตรกรและชาวนาไทย ไม่เคยกระเด็นขึ้นเลยในช่วงที่ผ่านมา เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน ปัจจัยการผลิต แต่ตัวเลขที่ออกมาก็สะท้อนให้เห็นได้ว่า การวางแผนและดำเนินมาตรการต่างๆ ด้านการเกษตรของบ้านเราซึ่งขาดประสิทธิภาพอยู่มาก

ยิ่งหากมองย้อนกลับไปถึงการทำงานของกระทรวงเกษตรฯในช่วงที่ผ่านมา ก็ยิ่งต้องบอกว่า น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ของเกษตรกรออกมาในรูปนี้

ไม่ใช่ว่า กระทรวงเกษตรฯจะไม่มีนโยบายดีๆ หรือผลงานดีๆ นะครับ แต่เป็นเพราะที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯทำงานในลักษณะฉาบฉวย และเอาแต่ “ลูลุม” ตามฝ่ายการเมืองที่เข้ามาบริหารกระทรวงอยู่มาก นโยบายจึงมีแต่ความ “ฉาบฉวย” เมื่อมองเข้าไปในเนื้อในมีแต่ความกลวงโอบ เข้าอีหรอบ “ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง” อย่างไรอย่างนั้น

ตัวอย่างง่ายๆ เช่น กรณีสนับสนุนการปลูกยางพารา พอฝ่ายการเมืองเกาะโต๊ะออกมา ก็เฮลโผพากันจุดกระแสสนับสนุนกันชนิดไม่ลืมหูลืมตา ไม่รู้จักประเมิน

สถานการณ์

ผมจำได้ ตอนนั้นเคยถามข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในกรมวิชาการเกษตรว่า สนับสนุนปลูกกันครึ่งโครมแบบนี้ไม่กลัวอีกหน่อยพอกริดยางได้ แล้วจะทำให้ล้มตลาดบ้างหรือ ท่านก็ตอบว่าสบายมาก ขางเรามีคุณภาพ ตลาดโลกยังต้องการอีกเยอะ

แล้วเป็นยังไงละครับเวลานี้ รากายางเหลือเท่าไร ต้องมาออกนโยบายให้ใครสวนขางเท่าทิ้งไปปลูกพืชอื่นทดแทน

หรือจะเอานโยบาย “เกษตรกรปราดเปรื่อง” หรือ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” เกษหันกลับไปดู ไปเช็กกันบ้างหรือเปล่าครับว่า ไอ้ที่จุดกระแสกันครึ่งโครมในช่วงที่ผ่านมามันเป็นยังไงกันบ้าง ได้ผลมากน้อยขนาดไหน

อย่างไรก็ตาม อย่างที่บอกไปแล้วครับว่า นโยบายดีๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ก็มีอยู่ แต่ติดแค่ต้องลงมือทำกันอย่างจริงจัง ทำกันอย่างมียุทธศาสตร์ และที่สำคัญ คือ ต้องทำกันอย่างต่อเนื่อง

เช่น การพัฒนา “คลัสเตอร์” กลุ่มสินค้าเชื่อมโยงการผลิตจนถึงการตลาดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่า เป็นนโยบายที่ดีมาก และน่าสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แต่กลับไม่ยอมมีใครมาช่วยจุดกระแส ช่วยกันผลักดัน มีแต่จัดงานอีเว้นท์โน่นนี่ จนประเอกันไปหมดแล้วในกระทรวงเกษตรฯ

ที่ผ่านมาพลาดไปแล้วก็ให้เป็นบทเรียนไปครับ วันนี้อย่ามัวหนึ่งกันใหม่ วางแผนกันใหม่ ทำงานให้เป็นระบบ ก็ยังไม่สาย

เกษตรกรจะได้ล้มตาอำปากกับเขาได้เสียที

มะลิลา

12 พฤศจิกายน 2558 หน้า 10 (1)

## เศรษฐกิจอูบล นัยต่อเศรษฐกิจโลก

● วิทยุ วีระนันทากว๋

คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

**ก**อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้โอกาสผมในการเข้าร่วมโครงการเพื่อเสนอแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.สุมาลี เสงยวิจิตร เป็นหัวหน้าโครงการ

GDP ของอูบลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอูบลประกอบด้วย ภาคธุรกิจขายส่ง-ขายปลีก มีสัดส่วน 28% ของ GDP ทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่นๆ และมีภาคอุตสาหกรรม 19% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และภาคเกษตรกรรม 15% โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ ยางพารา และมันสำปะหลัง นอกจากนี้ ก็จะเป็นภาคตัวกลางทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา การบริหารราชการ เป็นต้น ซึ่งแต่ละภาคส่วนนั้นมีสัดส่วนไม่ถึง 10% ซึ่งการเติบโตของอูบลช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากภาคธุรกิจขายส่ง-ขายปลีก โดยปี 2554 ภาคขายส่ง-ขายปลีก มีสัดส่วนเพียง 25% และเพิ่มขึ้นเป็น 27% ในปี 2557 ตามการขยายตัวของการค้าขายแดน ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคตัวกลางทางการเงิน มีการเติบโตเล็กน้อย สำหรับภาคอุตสาหกรรมยังทรงตัว แต่ภาคเกษตรกรรมในปี 2554 มีสัดส่วน 18% และลดลงเป็น 15% ในปี 2557 สำหรับสาเหตุของการหดตัวเกิดจากราคาของพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำในช่วงปี 2557 ทำให้ภาคเกษตรกรรมมีมูลค่าของผลผลิตลดลง และภัยธรรมชาติ ที่สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างมาก และทั้งหมดคือภาพฉายของอูบลในปัจจุบัน แต่ภาพฉายของอูบลในอนาคตนั้นแล้วจะมีนัยต่อประเทศไทยและต่อโลกอย่างไร?

ผมมองว่าอูบลควรมียุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการค้าขายแดน เนื่องจากอูบลมีภาคเกษตรกรรมที่เป็นฐาน และมีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ในท้องถิ่น การต่อยอดสู่การส่งออกจึงมีความเป็นไปได้ และอูบลยังมีด้านบุคลากรเชื่อมต่อกับลาวและกัมพูชา ทำให้การค้าขายแดนมีโอกาสเติบโตในอนาคต

ดังนั้น ทางจังหวัดจึงควรมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ให้มีมาตรฐานสากล เช่น GMP หรือ HACCP เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการจากผู้ผลิตเป็นผู้ส่งออก และควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอูบลสามารถติดต่อกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศได้โดยตรง เพื่อลดพ่อค้าคนกลาง ทำให้ส่วนเกินทางเศรษฐกิจลงไปถึงเกษตรกรในท้องถิ่นมากขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเติบโตไปพร้อมกัน

สำหรับตลาดส่งออกที่น่าสนใจสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปในอูบล ประกอบด้วย จีน ฮองกง และอาเซียน สำหรับตลาดจีนพบว่าในปี 2558 จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางพาราจากไทยลดลงมาก แต่นำเข้ามันสำปะหลังและแป้งมันเพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคมนั้น จีนนำเข้ามันสำปะหลังคิดเป็นมูลค่า 7.6% ของการนำเข้าสินค้าจากไทยทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีเพียง 3.7% สำหรับข้าวมีการนำเข้าเพียงเล็กน้อย โดยการนำเข้าข้าวของจีนปี 2558 มีเพียง 1.5% แม้ว่าจีนจะเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ แต่มูลค่าในการนำเข้าสินค้าจากไทยลดลง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปจีนอาจจะผ่านฮ่องกงและสิงคโปร์ได้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าบางประเภท จีนมักนำเข้าจากบริษัทในฮ่องกง สำหรับฮ่องกงและสิงคโปร์นำเข้าสินค้าจากไทย ในสัดส่วนที่สูงโดยเฉพาะข้าว โดยมากจะเป็นการซื้อเพื่อขายต่อ ฮ่องกงและสิงคโปร์ จึงเป็นอีกตลาดที่อูบลไม่ควรมองข้าม หากทางจังหวัดจัดกิจกรรมการพบปะระหว่างผู้นำเข้าจากฮ่องกงหรือสิงคโปร์กับผู้ประกอบการในอูบล ก็จะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอีกด้วย

12 พฤศจิกายน 2558 หน้า 10 (2)

นอกจากนั้น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ก็เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยเช่นกัน โดยสินค้าเกษตรแปรรูปที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นำเข้าคือ แป้งมันสำปะหลัง ปลายข้าว และข้าวเต็มเมล็ด ซึ่งจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการในอุบลนอกเหนือจากตลาดจีน โดยเฉพาะปลายข้าว หากสามารถส่งออกปลายข้าวไปยังอินโดนีเซียได้ ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะผลักดันให้ราคาข้าวภายในจังหวัดอุบลปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะยังผลดีทั้งต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

อีกภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่จังหวัดอุบลควรส่งเสริมคือ การค้าชายแดน การค้าชายแดนของอุบลมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสินค้าหลักที่อุบลส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือ น้ำมันเชื้อเพลิง คิดเป็น 28% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด จนถึงเดือนสิงหาคมปี 2558 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกที่ลดลง ตามการลดลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สินค้าอุปโภคบริโภค มีสัดส่วนรองลงมาคือ 17% วัสดุก่อสร้างมีสัดส่วน 14% และยานพาหนะ 12% นอกจากนี้ ก็จะเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องใช้ไฟฟ้า ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เป็นต้น สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจขายส่ง-ขายปลีก

ดร. สุมาลี ยังกล่าวว่า โลจิสติกส์ในอุบลยังเติบโตได้อีกไกล หากมีการสร้างเส้นทางเชื่อมไปถึงไฮจิมนท์ซีดี สินค้าส่งออกของอุบลอาจไม่จำเป็นต้องผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าอาจเป็นโอกาสใหม่ของผู้ประกอบการก็เป็นได้ การค้าชายแดนของอุบลคงไม่หยุดแค่นี้แล้วและกัมพูชา

สรุปก็คือทางจังหวัดอุบลควรส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูป โดยส่งเสริมให้โรงงานมีมาตรฐานสากล สร้างระบบชลประทานเพื่อภาคเกษตร เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร แก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และหากมีการประสานงานกันที่ดีภายในจังหวัด เช่น เกษตรจังหวัดดูแลด้านวัตถุดิบ อุตสาหกรรมจังหวัดดูแลด้านการผลิต และพาณิชย์จังหวัดดูแลด้านการตลาด จังหวัดอุบลก็จะก้าวได้อีกไกล



12 พฤศจิกายน 2558 หน้า 23

<b>ราคายาง</b> <b>ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558</b>				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	ธันวาคม 2558		มกราคม 2559	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	45.50	45.25	45.70	45.45
ชั้น 2	44.90	44.65	45.10	44.85
ชั้น 3	44.35	44.10	44.55	44.30
ชั้น 4	44.05	43.80	44.25	44.00
ชั้น 5	43.60	43.35	43.80	43.55
ยางแท่ง				
STR5L	46.00	45.75	46.20	45.95
STR20	42.55	42.30	42.75	42.50
น้ำยางข้น				
60%	30.75	30.50	30.95	30.70
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

### ก.เกษตรฯ เตรียมพร้อมภาคเกษตรสู่ AEC ศึกษาโอกาสสินค้าไทยในตลาดอาเซียน (12/11/2558)

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเป็นการรวมตัวเพื่อเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยประชากรในอาเซียนมีจำนวน 625 ล้านคน เศรษฐกิจอาเซียนใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก มี GDP ในภาพรวมประมาณ 2.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากจีนและอินเดีย ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายเน้นย้ำการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน

โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ มีดำเนินการตามพิมพ์เขียว (Blueprint) ของทั้ง 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ต้องบูรณาการงานกับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินการตาม Blueprint ของแต่ละประชาคม

ในส่วนของ AEC Blueprint ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ร่วมกำหนดมาตรฐานอาเซียนในคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ อาทิ มาตรฐานพืชสวนและอาหาร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และค่าปริมาณสารพิษตกค้าง

และยังได้กำหนดมาตรฐานของอาเซียนภายใต้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการลดหรือขจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เกิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการ และการตรวจสอบรับรอง สำหรับการดำเนินการอื่นของกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่

- 2 -

1. จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อม 2. วิเคราะห์ศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 3. ศึกษาโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน 4. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรฯ 5. จัดอบรมสัมมนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร บุคลากรของภาครัฐ และบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การค้า บริการ การลงทุน กฎระเบียบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และ 6. ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ได้แก่ (1) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (2) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (3) โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน และ (4) การเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ศึกษาโอกาสและผลกระทบของสินค้าเกษตรไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่าศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในประชาคมอาเซียนยังมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากสินค้าเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะผลไม้และสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ในขณะที่บางสินค้ามีการพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับโลกแล้ว เช่น ไข่เนื้อและผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มสินค้าที่แข่งขันได้ แต่ต้องสร้างจุดเด่นและพัฒนาสินค้าเพื่อครองตลาดให้มากขึ้น ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง(มันเส้น) ไหม และยางพารา ส่วนกลุ่มสินค้าที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ เมล็ดกาแฟ น้ำมันปาล์ม และมะพร้าว

- 3 -

สำหรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรของประเทศภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ โอกาสทางการค้าของสินค้าเกษตรมีมากขึ้น ตลาดใหญ่ขึ้น สินค้าเกษตรที่จำหน่ายในอาเซียนที่มีคุณภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดระดับบนและตลาดนอกภูมิภาคอาเซียน มูลค่าการค้าตามแนวชายแดนเพิ่มสูงขึ้น มีแหล่งวัตถุดิบราคาถูกเข้าสู่อุตสาหกรรมการเกษตร มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิต

ขณะที่ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีมาตรฐาน หรือมาตรฐานต่ำกว่าจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทย รวมทั้งสินค้าเกษตรจากอาเซียนที่มีคุณภาพดีกว่าและราคาถูกกว่าจะเข้ามาแข่งขันและแย่งตลาด สินค้าเกษตรหลักเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรไทย ผู้ประกอบการภาคการผลิตทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งเกษตรกรของไทยที่มีขีดความสามารถในการผลิตต่ำจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีขีดความสามารถในการผลิตสูงกว่าได้

จากผลกระทบดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมการรองรับโดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์และการผลิตที่เน้นความปลอดภัยในสินค้า มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างอำนาจต่อรองในด้านต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีต้นทุนต่ำลงผ่านสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสนใจในอาชีพเกษตรกร เพื่อเพิ่มปริมาณเกษตรกรและป้องกันปัญหาความมั่นคงทางอาหารในอนาคต ตลอดจนการสนับสนุนกองทุน FTA หรือกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทยต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11/11/58)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

**ภาวะยาง AFET: ราคาบวกต่อจากแรงเก็งกำไร ลุ้นทดสอบแนวต้านที่ 50 บ.ก่อนพลิกเป็นขาขึ้น (12/11/2558)**

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 13.74 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 58 สัญญา ลดลงจากวานนี้ 9 สัญญา

นายธนเสกฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีแอสเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า ยังมองว่าราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า โดยเด็งมาชน 48 บาทพอดี มองว่าต้องยืนระยะ 48 ต่อเนื่องและต้องไปทดสอบระดับ 50 บาทเพื่อยืนยันว่าจบแนวโน้มขาลง ด้านปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีอะไรโดดเด่น "ต้องกลับมายืนระยะแนว 48 ให้ได้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อน และขึ้นไปทดสอบแนว 50 ให้ได้ก่อนถึงจะมองว่าน่าจะจบ ขาลง ให้แนวต้าน48/50 บาท/กก. แนวรับ 46.8 บาท/กก. วันนี้ TOCOM ย่อลงมา ถ้ากลับมายืน 160/163 เยน ไม่ได้ยังมองว่าลง ส่วน SHFE หลุด 10600 หยวน มอง Sideway down ถ้าไม่ผ่าน 11000 คาดว่ายังลงต่อ ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,099 สัญญา ลดลง 21 สัญญา

**ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)**

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

DEC 15 43.10 - 0

JAN 16 44.50 - 0

FEB 16 45.50 - 0

MAR 16 45.50 45.50 11

APR 16 46.25 46.95 10

MAY 16 47.75 48.10 31

JUN 16 47.85 48.00 6

รวม 58

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558)